



2 กันยายน 2563

สตง. ยกกรณีศึกษาผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 41 งวด ในขณะเดียวกัน จากการคำนวณค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) ของการส่งมอบงานงวดที่ 1-40 ปรากฏว่ามีค่าชดเชยที่จะต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้างเป็นเงิน 10.86 ล้านบาท แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบและขออนุมัติค่า K ต่อสำนักงบประมาณ สตง. จึงแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และนำเงินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง จำนวน 41 งวด แล้วนั้น จากการตรวจสอบเอกสารของกิจการร่วมค้า ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏว่า มีการคำนวณค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) ของการส่งมอบงานงวดที่ 1-40 แล้ว และมีค่าชดเชยที่จะต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงิน 10.86 ล้านบาท แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบและขออนุมัติค่า K ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเรียกเงินค่าชดเชยงานก่อสร้างจากผู้รับจ้าง

“การที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบและขออนุมัติค่า K ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเรียกเงินค่าชดเชยงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างต่อไป มีผลทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและอาจทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ที่จะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 02032/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง” ผลการตรวจสอบของ สตง. ระบุ

สตง. จึงได้แจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและขออนุมัติค่า K ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเรียกเงินค่าชดเชยงานก่อสร้างจำนวน 10.86 ล้านบาท จากผู้รับจ้าง และสั่งกำกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดต่อไป โดยล่าสุดมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ว่า ได้ดำเนินการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10.86 ล้านบาท และผู้รับจ้างได้จ่ายค่าชดเชยจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

“จากผลการตรวจสอบและการแจ้งข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีการนำเงินในส่วนที่ราชการได้รับความเสียหายส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว

---

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โทร. 0 2618 5755